

**TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP NHIỆM KỲ 2021-2026**



1. Họ và tên thường dùng: LÊ CHÍ THIỆN
2. Họ và tên khai sinh: LÊ CHÍ THIỆN
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/02/1977
4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
7. Quê quán: Xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 10/4, đường Hồ Biểu Chánh, Tổ 5, khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 340936766. Ngày cấp: 12/12/2012; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Đồng Tháp
10. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ:
 - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.
 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư nông nghiệp; Lý luận chính trị: Cao cấp
 - Ngoại ngữ: Tiếng Anh (trình độ C); - Học vị: Thạc sĩ Kinh tế.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp .
16. Ngày vào Đảng: 18/12/2003; Ngày chính thức: 18/12/2004; Số thẻ đảng viên: 41017695.
 - Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Huyện ủy Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng 3, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua tỉnh, Bằng khen Tỉnh, Chiến sĩ thi đua cơ sở.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
8/1999 - 9/2003	Công tác tại Chi cục Bảo vệ thực vật Đồng Tháp.
9/2003 - 7/2009	Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
7/2009 - 11/2011	Phó Trưởng phòng Nghiên cứu, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
11/2011 - 11/2013	Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
11/2013 - 01/2016	Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
01/2016 - 02/2017	Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
3/2017 - 7/2020	Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
8/2020 - đến nay	Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Cao Lãnh, ngày 11 tháng 3 năm 2021
(Đã ký: Lê Chí Thiện)

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
của ứng cử viên đại biểu HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Kính thưa quý cô bác cử tri thân mến, quý lãnh đạo và quý khách dự.

Kính thưa các vị ứng cử Đại biểu HĐND Tỉnh.

Trước tiên, Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tỉnh, của huyện Cao Lãnh, xã..... đã tổ chức buổi gặp gỡ này. Đặc biệt, Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cô, bác cử tri đã dành thời gian quý báu đến dự buổi gặp gỡ hôm nay.

Tôi tên là Lê Chí Thiện, được phân công giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh. Tôi xin chân thành cảm ơn quý cô bác cử tri, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tin nhiệm giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi nhận thức sâu sắc rằng được là người Đại biểu Nhân dân, vừa là vinh dự nhưng cũng là trọng trách rất lớn đối với bản thân.

Kính thưa quý cô bác cử tri!

Đồng Tháp đã có hơn 90 năm phát triển, Huyện Cao Lãnh cũng trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, đến nay bộ mặt từ nông thôn đến thành thị đã có sự đổi thay rất nhiều. Đời sống người dân từng bước được cải thiện, điều kiện đi lại, học hành, chăm sóc sức khỏe của bà con đã khá hơn. Điều kiện làm ăn tốt hơn, có nhiều người thành đạt hơn. Từ những kết quả đó, huyện Cao Lãnh chúng ta đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, và hiện đã hoàn thành 17/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện Nông thôn mới, đang chờ Tỉnh và Chính phủ xem xét công nhận. Tất cả những thành quả đó được kết tinh từ sự nỗ lực của tất cả chúng ta, đặc biệt nhất là sự nỗ lực đóng góp rất lớn của toàn thể quý cô bác cử tri xã chúng ta.

Tuy nhiên, Tôi vẫn còn nhiều điều suy tư, trăn trở. Đó là, quê hương mình vẫn còn những mặt hạn chế so với các tỉnh, dân mình chưa giàu, nhiều người dân vẫn còn gặp không ít khó khăn, nhiều người vẫn phải vất vả lo toan cho cái ăn, cái mặc, nhiều em chưa được học hành đến nơi, đến chốn, không ít người dân chưa được chăm sóc sức khỏe chu đáo, môi trường sống chưa thật sự an toàn.

Do đó, nếu được quý cô bác cử tri tin nhiệm bầu Tôi làm đại biểu HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với tất cả trách nhiệm của mình, Tôi sẽ thực hiện tốt những nội dung sau đây:

Một, Tôi sẽ phấn đấu rèn luyện, học tập ở Nhân dân; nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND Tỉnh theo luật định; dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, qua đó sẽ chủ động giải quyết kịp

thời những vấn đề thuộc thẩm quyền được giao, hoặc đề đạt lên cấp có thẩm quyền giải quyết, với mong muốn mọi quyền lợi của Nhân dân phải được đảm bảo. Trong mọi hành động và việc làm luôn luôn đặt lợi ích chung của Nhân dân lên trên hết.

Nếu được hoạt động trong HĐND Tỉnh, tôi cũng sẽ có nhiều điều kiện hơn để trực tiếp gặp gỡ, phản ánh những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, của địa phương chúng ta đến Tỉnh và Trung ương; đồng thời tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và các sở, ban, ngành Tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà, xã nhà, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới và những công trình, dự án có tầm quan trọng của huyện chúng ta. Là lãnh đạo huyện tôi biết rằng giữa nhu cầu đầu tư để phát triển và nguồn nội lực của huyện nhà còn có khoảng cách rất lớn, chúng ta cần có nhiều hơn nữa sự đầu tư từ Tỉnh và Trung ương.

Hai, Tôi sẽ nỗ lực hết mình cùng với các cấp, các ngành tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đẩy nhanh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; giữ gìn an ninh - trật tự địa phương; chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là gia đình chính sách, người nghèo khó, bệnh tật, không nơi nương tựa. Tôi cảm nhận được rằng người dân cần nhiều hơn nữa sự quan tâm sâu sát và kịp thời của chính quyền, sự hỗ trợ và sẽ chia từ cộng đồng xã hội với những hoàn cảnh hết sức khó khăn trong cuộc sống. Tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi, mở mang nhiều cơ hội mới để những người dân làm ăn, mua bán, kinh doanh, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.

Cùng với các cấp, các ngành thúc đẩy các quyết sách lớn đi vào cuộc sống, như: tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, với mong muốn sản phẩm do bà con làm ra với giá thành hạ, chất lượng tốt, tiêu thụ với giá cạnh tranh. Thúc đẩy ngành du lịch phát triển để người dân được hưởng lợi. Tạo điều kiện cho con em mình đi lao động ở nước ngoài để cải thiện thu nhập cho gia đình.

Ba, Đồng Tháp là tỉnh nông nghiệp, với kết cấu hạ tầng còn thiếu và yếu, lao động trong lĩnh vực nông nghiệp còn nhiều, phần lớn người dân sống ở nông thôn, nên đời sống vật chất, tinh thần còn nhiều thiếu thốn. Là ứng cử viên từng phụ trách khối nông nghiệp ở địa phương, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp những vấn đề liên quan ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất; vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường; về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; về biến đổi khí hậu, nước biển dâng, về an toàn vệ sinh thực phẩm, dịch vụ y tế, chất lượng giáo dục và đào tạo; về lao động, việc làm và giảm nghèo... những vấn đề tác động đến đời sống và sản xuất của cô bác cử tri. Thông qua HĐND, tôi sẽ đề nghị UBND và các sở, ngành Tỉnh quan tâm có thêm chính sách thiết thực đầu tư phát triển cho các lĩnh vực trên.

Bốn, Tôi sẽ không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao kiến thức, bản lĩnh chính trị và trao dồi phẩm chất đạo đức; trung thành với lý tưởng và sự

nghiệp cách mạng, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; bản thân và gia đình thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Bản thân không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, quản lý cán bộ đảng viên, kịp thời uốn nắn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Nhân buổi gặp gỡ hôm nay, tôi cũng đề nghị quý cô bác cử tri hãy phát huy trách nhiệm và quyền làm chủ của mình, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tình trạng quan liêu, những nhiễu trong bộ máy công quyền, tham gia xây dựng chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh, thân thiện với người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Kính thưa cô bác, anh chị cử tri!

Trên đây là chương trình hành động của tôi, rất mong được bà con cử tri đóng góp. Tôi nghĩ rằng những ý kiến đóng góp của quý cử tri ngày hôm nay không chỉ cho riêng bản thân tôi mà là lời gửi gắm cho cả bộ máy chính quyền.

Với kỳ vọng và niềm tin của nhân dân cử tri tỉnh nhà vào đại biểu nhân dân, với sự nỗ lực của bản thân, với tâm huyết của sức trẻ, tôi tin rằng mình sẽ thực hiện được những việc mà nhân dân tin tưởng và giao phó. Với trọng trách vừa là đại biểu nhân dân, vừa là lãnh đạo Huyện, tôi sẽ cùng với các ngành chức năng cố gắng cải tiến phương pháp điều hành, tạo môi trường sinh hoạt, học tập, làm việc thuận lợi để mọi người dân, mọi doanh nghiệp, mọi đơn vị, tổ chức phát huy được thế mạnh của mình, góp phần đưa tỉnh ta ngày càng phát triển. Trước niềm tin của Đảng bộ, nhân dân và cử tri tỉnh nhà; tôi xin hứa sẽ cố gắng làm việc, tích cực nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ, rèn luyện đạo đức phẩm chất cá nhân, sống giản dị, chan hòa, đoàn kết, nghĩa tình với mọi người, cố gắng hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Cuối cùng xin kính chúc quý cô bác, anh chị cử tri luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc người dân chúng ta gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống và việc làm. Xin cảm ơn MTTQ các cấp đã tạo điều kiện để tôi được tiếp xúc và trình bày những việc mình sẽ làm và phải làm trong thời gian sắp tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cao Lãnh, ngày 02 tháng 5 năm 2021

Người viết



Lê Chí Thiện